

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa

15:05 21/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều 20/12, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng các vị linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào giáo dân và dự tiệc chiêu đãi tại Tòa giám mục Thanh Hóa nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023.



Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa_Ảnh: BTH

Trong không khí ấm áp, tràn ngập niềm vui chuẩn bị đón lễ giáng sinh và đón năm mới 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, nam nữ tu sĩ, các quý vị đại biểu, khách quý cùng đồng bào Công giáo trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.



Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: BTH

Chia sẻ tại buổi thăm, chúc mừng, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin về những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội trong năm qua. Cụ thể, năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2023 đạt 7,01%, đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tài chính - ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực. Vị thế của tỉnh Thanh Hóa được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố và tăng cường.

Những thành quả trên là sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, trong các tầng lớp nhân

dân, đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc luôn được quan tâm giữ gìn và củng cố, bồi đắp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Tòa Giám mục Thanh Hoá, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo Giáo phận Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: Trong năm qua, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của tỉnh; vượt lên khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ đạo, họ đạo bình yên”... góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả tỉnh.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa cũng không ngừng được nâng cao. Trong năm vừa qua, nhiều đề nghị của Giáo phận, của Tòa Giám mục Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, giải quyết kịp thời. Nhiều cơ sở thờ tự và công trình tôn giáo tại các giáo xứ, giáo họ được sửa chữa, xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt trong đời sống đạo của đồng bào giáo dân trên địa bàn.

Đặc biệt, trong năm qua, Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Công giáo tiếp tục tích cực đồng hành cùng với tỉnh thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, trong đó có nhiều hộ đồng bào Công giáo, giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Qua đó thể hiện sự thân thiết giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Giáo hội trong sứ mệnh chung là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào và nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo ngày càng tốt đẹp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ tin tưởng rằng, sự thăng tiến của Giáo phận Thanh Hóa không chỉ mang lại niềm phấn khởi trong đồng bào Công giáo Thanh Hóa; mà còn là khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đối với đời sống tôn giáo của đồng bào, mang lại niềm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào giáo dân; động viên đồng bào ra sức thi đua phấn đấu xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhấn mạnh chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đề nghị Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường trên cương vị là vị chủ chăn của Giáo phận Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ dẫn các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tỉnh nhà tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chủ động, tích cực tham gia các phong trào do các cấp, các ngành phát động. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của bà con giáo dân với những chính sách, chủ trương của tỉnh, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, tạo động lực để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với việc tổ chức Lễ Giáng sinh năm 2023 đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Toà Giám mục Thanh Hoá, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo Giáo phận Thanh Hoá tiếp tục công việc thiện nguyện, bác ái, mang tình yêu thương đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đưa đất nước cũng như tỉnh nhà ngày càng ổn định, phát triển.



Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường phát biểu_Ảnh: BTH

Thay mặt các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đến chung vui, chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp mừng Thiên chúa Giáng sinh.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa để tuyên truyền động viên bà con giáo dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng vào sự phát triển của địa phương.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/dong-chi-trinh-tuan-sinh-pho-bi-thu-tinh-uy-thanh-hoa-tham-chuc-mung-toa-giam-muc-thanh-hoa>